



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 478 / 2553

17 สิงหาคม 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการและงานแสดงผ้าไหมยิ่งใหญ่อันดับหนึ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดเวทีวิชาการหม่อนไหมอาเซียน รวมสุดยอดนวัตกรรมหม่อนไหมและไหมอาเซียนสุดอลังการในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยประจำปี 2553

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ประจำปี 2553 ณ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม จะมีการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ประจำปี 2553” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมของประเทศไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าไหมไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความก้าวหน้า วิทยาการใหม่ๆ ทั้งด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การตลาด และบูรณาการความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้พัฒนาก้าวหน้า สามารถเกื้อหนุนกันและกันอย่างยั่งยืน เนื่องจากไหมถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมตะวันออก ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 และการประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซียน ปี 2553 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ด้านนายไพโรจน์ ลิ้มจรรย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมหม่อนไหม ได้ดำเนินนโยบายมุ่งเน้นการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์หม่อนและพันธุ์ไหมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตเส้นไหม ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูปแบบเพื่อสนองตอบความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยภายในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553” ได้จัดกิจกรรมในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านหม่อนไหมของประเทศไทย รวมถึงความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาของวงการหม่อนไหมในกลุ่มประเทศอาเซียน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับวงการหม่อนไหม 2) นิทรรศการ

แสดงชุดฉลองพระองค์ผ้าไหม (องค์จริง) ที่ไม่สามารถหาชมได้จากที่อื่น 3) นิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิตไหมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าอย่างใกล้ชิด 4) นิทรรศการจัดแสดงผลงานชนะเลิศ การประกวดไหมอาเซียน และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานฯ สิ่งประดิษฐ์จากไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหม ทั้งฝีมือคนไทยและประเทศอาเซียน 5) คู่มือแสดงสายพันธุ์ และวิวัฒนาการของหม่อนและไหมไทย 6) นิทรรศการไหมไทยในชีวิตประจำวัน 7) การประชุมวิชาการหม่อนไหมอาเซียน 8) กิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภคและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีคุณภาพได้ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานจากสุดยอดของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 200 ร้าน 9) การเดินแบบชุดผ้าไหมไทย ปะทะมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง 10) มุมจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหม่อนและไหม อาทิ น้ำหม่อน เครื่องสำอาง การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากหม่อนไหม เช่น ไอศกรีม เยลลี่ และอาหารคาวหวาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม สาธิตการชงชาหม่อนไหม 10) กิจกรรมประมุขผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เกมส์โชว์ ทดสอบความรู้เรื่องหม่อนไหม รับของที่ระลึกมากมายทุกวันภายในงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ใ้มารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 และการประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซียน ปี 2553 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชมนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจด้านหม่อนไหม ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพ ทั้งจากเกษตรกรผู้ผลิต และภาคเอกชนที่ร่วมออกบูธจำหน่ายกว่า 200 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น.